

# Khí thế thi đua hưởng về ngày bầu cử

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đang nỗ lực gấp rút thực hiện các công việc chuẩn bị bầu cử đúng quy trình, quy định để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.



Xã Đông Á (Đông Hưng) tuyên truyền về bầu cử.

Những ngày này, tại thành phố Thái Bình, từ cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, cơ quan, đơn vị đến người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, bà con nông dân trên những cánh đồng đều thi đua công tác, lao động, sẵn sàng lập thành tích chào mừng ngày hội non sông. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Thành phố đã phát động ngày bầu cử, ngành, địa phương, đơn vị hưởng ứng phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những phong trào, việc làm cụ thể. Dù bị ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19 song phong trào thi đua đặc biệt này vẫn lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy

kinh tế - xã hội của thành phố phát triển. Quý I/2021, tổng giá trị sản xuất của thành phố đạt gần 9.800 tỷ đồng, tăng 7,98% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 8,52%, thương mại, dịch vụ tăng 7,02%, nông, lâm, thủy sản tăng 0,52%. Đặc biệt, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của thành phố đã dồn lực để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Cả thành phố rục rục cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng bầu cử, tạo không khí phấn khởi đón chào ngày hội của toàn dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của năm, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương từ tỉnh tới cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bảo đảm kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, phong phú, hiệu quả. Đồng thời, làm tốt công tác giới thiệu, lựa chọn người ứng cử; rà soát, niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm cơ

sở vật chất phục vụ bầu cử, trang trí khánh tiết đón chào ngày hội lớn... Trong đó, ngành Công an với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Công an huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn tiến hành khảo sát 232 thôn, tổ dân phố, 37 xã, thị trấn, 56 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đánh giá thực trạng tình hình an ninh trật tự có liên quan đến công tác bảo vệ bầu cử, phân loại các địa bàn còn phức tạp để tăng cường lực lượng bám nắm, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra phức tạp ảnh

hưởng đến bầu cử. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an toàn tại các địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri, khu vực bỏ phiếu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳnh Phụ đang phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phần đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để góp phần phát triển doanh nghiệp và lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, những ngày này, khắp các nhà máy, xí nghiệp, công trường đầu đầu cũng thấy không khí người lao động thi đua sản xuất, kinh doanh với một quyết tâm mới, khí thế mới. Tại 3 cơ sở của Công ty TNHH May Sơn Hà ở xã Vũ Ninh, xã Quang Minh, xã Quốc Tuấn (Kiến Xương), 2.300 công nhân đang hăng say làm việc, sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng, bảo đảm tiến độ để kịp xuất hàng cho khách. Bà Đỗ Thị Thanh Hà, Giám đốc Công ty cho biết: Quý I năm nay, sản xuất, kinh doanh của Công ty tăng trưởng khá với tổng doanh thu đạt trên 3,7 triệu USD. Hiện nay, bên cạnh việc phát động công nhân thi đua lao động, Công ty còn đầu tư máy móc tự động hóa cao vào sản xuất, nghiên cứu đa dạng mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu, phần đầu hoàn thành mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt gần 20 triệu USD. Ngoài ra Công ty còn thường xuyên tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về bầu cử tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên động họ đi bầu cử đồng đủ, đúng giờ, lựa chọn người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi Thái Bình có các ca dương tính với SARS-CoV-2, các cấp, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, tập trung toàn lực khẩn trương, thần tốc rà soát, truy vết người có nguy cơ liên quan đến các ca dương tính và người từ các ổ dịch về. Các lực lượng công an, y tế, y tế cộng đồng, làm nhiệm vụ xuyên đêm song ai cũng nỗ lực hết mình để sớm kiểm soát nguồn lây, khoanh vùng, ngăn không cho dịch lây lan, tạo điều kiện tổ chức cuộc bầu cử an toàn, thành công. Những ngày này, các tầng lớp nhân dân cũng nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định về giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ngày bầu cử đang đến rất gần. Với việc triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sẽ tạo sức lan tỏa và không khí phấn khởi trong nhân dân, giúp Thái Bình tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THU HIỀN



## Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương



Qua theo dõi, tôi thấy các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã hội tụ đầy đủ các tiêu chí về tố chất, năng lực, trình độ của người đại biểu. Tôi đánh giá cao các nội dung trong chương trình hành động của các ứng cử viên, mong các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa với cử tri; luôn gần gũi, lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh những ý kiến chính đáng đến Quốc hội. Kiến Xương là huyện không có nhiều thuận lợi như các huyện khác về cơ sở hạ tầng, số lượng doanh nghiệp ít, nhất là doanh nghiệp quy mô lớn. Một trong những nguyên nhân của việc kinh tế - xã hội của huyện chưa phát triển là do cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, nhiều công trình đã xuống cấp. Vì vậy, tôi mong sau này các ứng cử viên trúng cử sẽ là cầu nối huy động các nguồn lực giúp huyện đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, các vị đại biểu trên cương vị công tác của mình phát huy năng lực, trí tuệ tham mưu với tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phù hợp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển Khu kinh tế Thái Bình, thu hút nhiều doanh nghiệp có tiềm lực, uy tín vào đầu tư sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

## Ông Vũ Kim Ruyền, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình



Qua theo dõi tại các hội nghị tiếp xúc cử tri tôi thấy chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân, tiếp tục xây dựng đất nước, tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển. Tôi mong những đại biểu được nhân dân tin nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ đem hết trí tuệ và tâm huyết của mình để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Với cương vị là người đại diện của nhân dân, mỗi đại biểu phải thể hiện được trách nhiệm của mình đối với người dân, quan tâm đến người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

## Ông Nguyễn Xuân Hiện, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà



Qua theo dõi, tôi thấy chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều nêu sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri; hướng tới việc đi xuất triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tôi mong các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp luôn bám sát và thực hiện đúng chương trình hành động của mình đã trình bày tại hội nghị; lắng nghe, thấu hiểu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để có cơ chế, chính sách phù hợp điều chỉnh của đất nước và của tỉnh; hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

NHÓM PHỎNG VIÊN

# Tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án, hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.



Tuyên truyền về bầu cử cho ngư dân xã Hồng Tiến (Kiến Xương).

biết: Từ ngày 8 - 11/5, Ủy ban bầu cử huyện phối hợp Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp, người ứng cử đại biểu HĐND huyện

bằng hình thức trực tuyến theo từng đơn vị bầu cử. Đối với cấp xã, cùng với tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp, ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã

hướng dẫn các ứng cử viên trình bày chương trình hành động để thu âm, sau đó tuyên truyền hàng ngày trên loa truyền thanh giúp cử tri hiểu rõ hơn về từng ứng cử viên. Cùng với đó, huyện Thái Thụy đã xây dựng phương án chi tiết tổ chức bầu cử trong ngày 23/5, đặc biệt là đối với các thôn thực hiện phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2 và khu cách ly tập trung của huyện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Những ngày qua, cùng với đa dạng hình thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, các địa phương đã tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ về bầu cử qua hình thức trực tuyến. Đối với các hội nghị tập huấn trực tiếp thì rút gọn thành phần tham dự hoặc chia nhỏ số lượng thành viên tham dự bảo đảm giãn cách xã hội. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, lập danh sách cử tri và xác định cử tri thực hiện cách ly y tế tại nhà, tại các khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế, bệnh viện, khu vực phong tỏa để tổ bầu cử có kế hoạch chuẩn bị phiếu bầu cử và mang hòm phiếu phụ đến các cơ sở cử tri hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri trực tiếp hiện phiếu bầu cử. Ủy

ban bầu cử tỉnh đã ban hành hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, quy định chi tiết các thực thi thực hiện bỏ phiếu đối với khu vực bỏ phiếu bầu cử tại địa phương chưa có dịch Covid-19 và tại địa phương có dịch Covid-19. Theo đó, việc bố trí khu vực bỏ phiếu bầu cử phù hợp với điều kiện từng địa phương, phải được phân khu trước ngày bầu cử. Tuy tất cả các khu vực bỏ phiếu đều bố trí cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn y tế đối với cử tri đến bỏ phiếu, nếu phát hiện trường hợp ho, sốt, khó thở, nghi ngờ mắc Covid-19 sẽ chuyển vào khu cách ly tạm thời để khai thác tiền sử tiếp xúc. Tại khu vực bỏ phiếu hướng dẫn cử tri giãn cách, hạn chế tiếp xúc. Tất cả những người tham gia bỏ phiếu phải khai báo y tế, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu... Ủy ban bầu cử tỉnh cũng hướng dẫn chi tiết cách thức tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, nơi làm việc, nơi cư trú; tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa theo một quy trình nghiêm ngặt, tuyệt đối an toàn.

Dịch Covid-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp, chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa sẽ đến ngày bầu cử. Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng sẽ giúp Ủy ban bầu cử các cấp chủ động ứng phó Covid-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử, để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, thông suốt, an toàn, tiết kiệm, đúng luật, thành công.

NGUYỄN HIỀN